

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN**  
**KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026**

**ĐẶNG THỊ NGỌC MAI**

- Họ và tên: **ĐẶNG THỊ NGỌC MAI**
- Sinh năm 1973
- Hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Là người con của quê hương Thủ Thừa, đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tái cử, tôi hiểu rằng: huyện Thủ Thừa là huyện nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là những năm gần đây nhiều phương pháp khoa học - kỹ thuật, đổi mới, sáng tạo được người dân đưa vào ứng dụng, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đều tăng, đời sống người dân từng bước được phát triển; kết cấu hạ tầng KT - XH, nhất là giao thông nông thôn từng bước được hoàn thiện, tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, việc chuyển dịch kinh tế còn chậm, trong đó việc liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ nông sản gặp không ít khó khăn; hạ tầng giao thông nông thôn (cầu đường) chưa được đầu tư đồng bộ, nhất là Đường tỉnh 817, Đường tỉnh 818; công tác đào tạo nghề giới thiệu việc làm chưa đáp ứng được yêu cầu, trong đó có việc dạy nghề, tạo việc làm cho người dân, thanh niên nông thôn; các tệ nạn xã hội, vấn đề đất đai, môi trường vẫn còn; các hoạt động vui chơi giải trí còn ít, chưa đến rộng với bà con nông thôn.

Từ những khó khăn này, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm, tiếp tục bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, tôi sẽ nỗ lực hết mình cùng Đảng, chính quyền địa phương tham gia các quyết sách nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc liên quan đến

đời sống, công ăn việc làm, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, sản xuất gắn với việc xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự.

Để làm được điều này, trước hết bản thân tôi sẽ tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, trong đó không chỉ nêu những bức xúc, khó khăn mà còn kiến nghị những giải pháp thiết thực, đồng thời giúp cử tri chuyển đơn thư đến các cơ quan liên quan.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri, báo cáo với bà con cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, thắc mắc của cử tri trong phạm vi thẩm quyền của mình, đề xuất với lãnh đạo địa phương giải quyết kịp thời.

Thứ ba, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhất là thực hiện tốt chức năng phản ánh, giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Vận động hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, từ thiện xã hội, nhằm góp phần phát triển KT - XH, cải thiện đời sống nhân dân.

Thứ tư, bản thân là người trực tiếp phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và là một ứng cử viên nữ, nên tôi đặc biệt quan tâm đến việc ủng hộ tạo điều kiện để phụ nữ chăm sóc gia đình và tham gia hoạt động công tác xã hội; quan tâm đến chính sách của nhà nước trong việc chăm sóc trẻ em, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên thanh niên địa phương, ổn định đời sống văn hóa tinh thần, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong việc học, việc làm, vui chơi, giải trí; nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ, thanh niên lao động nghèo.

Thứ năm, bản thân không ngừng tu dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt công tác chuyên môn xứng đáng với tư cách là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân, cử tri địa phương.

Là đại biểu HĐND phải có tâm huyết, có cống hiến cả sức lực và trí tuệ, tôi nhận thấy có đủ tư cách, trình độ và lòng nhiệt thành ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa này, nhằm mang sức lực, trí tuệ cống hiến cho người dân, cử tri với mục đích là tự giác, tự nguyện. Ý thức được vai trò người cán bộ công chức, đảng viên thì phải có trách nhiệm với Đảng và có trách nhiệm với người dân nhất là phải thực hiện được

những việc đã nói trước cử tri hôm nay. Tôi mong muốn sự quan tâm ủng hộ thể hiện trong lá phiếu của bà con cử tri./.